

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๕๒๕๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คองคา ครั้งที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุม  
รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คองคา ครั้งที่ ๑๑ ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงฯ เนื่องจากมีสาระสำคัญในการส่งเสริม  
และกระชับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนมุ่งเน้น  
การบูรณาการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสอดคล้องกับ  
การดำเนินงานของไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และกรอบแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในหมวดหมู่ที่ ๕ ซึ่งสนับสนุนให้ไทยมีฐานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ  
ห่วงโซ่มูลค่าโลก ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค อีกทั้งยังจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศ  
ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. เพื่อให้ร่างถ้อยแถลงฯ มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณา  
เพิ่มเติมประเด็นความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินการของความร่วมมือด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง  
และด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) รวมทั้งประเด็นการแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้  
อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือ  
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๓. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทน  
ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๘๗๔๑ ๙๙๘๘ (พิทวัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: thuttai@nesdc.go.th